



เรื่องพิเศษ

สุกรีพันธ์ อรรณวิวัฒน์ (เซพ) วศ.29
อดีตประธานชมรมฟุตบอลศิษย์เก่าวิศวะ จุฬาฯ
ปี 2553-2556

INTANIA CUP

ฟุตบอลของชาวปราสาทแดง



ผมได้รับเกียรติจากประธานชมรมฟุตบอลศิษย์เก่าวิศวะ จุฬาฯ คนปัจจุบันคือ **กัปตันอรรถสิทธิ์ (ทีแป๊ะ) ปวีตรานนท์** รุ่น 68 และ **พี่ถนอมเกียรติ (ทีเชียง) สัมมาวุฒิชัย** รุ่น 67 ประธานชมรมฯ ช่วงปี 2557-2558 ให้เป็นผู้นำเรื่องราว ที่มา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ INTANIA Cup มาให้พวกเราได้ทราบกัน ในฐานะที่ผมได้รับเลือกให้เป็นประธานก่อตั้งชมรมฟุตบอลศิษย์เก่าวิศวะ จุฬาฯ อย่างเป็นทางการขึ้นในปี 2553-2556 เพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลประจำปีขึ้นมาสัก 1 นัด ให้รุ่นพี่รุ่นน้องที่ไม่เคยรู้จักกัน ได้มารู้จักกันด้วยฟุตบอล ให้เพื่อนร่วมรุ่นที่อาจแยกย้ายไปทำงานต่างสถานที่ หรือแม้แต่ว่าต่างจังหวัด ต่างประเทศ ได้กลับมารวมตัวกันเตะฟุตบอล ได้ประโยชน์จากการออกกำลังกาย การพบปะ ได้สายสัมพันธ์ของพี่น้องที่เคยอยู่บ้านปราสาทแดงหลังเดียวกัน อีกทั้งได้หวนคืนบรรยากาศ รำลึกความหลังที่พวกเราเคยแข่งขันฟุตบอล 8 คน ที่สนามข้างหอประชุมใหญ่ ตั้งแต่สมัยที่ยังอนุญาตให้เล่นฟุตบอลได้ เชื่อว่ารุ่นหลัง ๆ คงไม่เคยทราบมาก่อน เนื่องจากไม่หลงเหลือร่องรอยของสนามข้างหอประชุมจุฬาฯ ให้เห็นอีกแล้ว เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงสนามฟุตบอลเป็นสวนหย่อมมาตั้งแต่เมื่อ 20 กว่าปีก่อน

รุ่นต่อ ๆ มาอาจนึกถึงบรรยากาศการเตะฟุตบอลโต๊ะเล็กที่ลานเกียร์ แม้กระทั่งสนามฟุตบอลของรัฐศาสตร์ ที่พวกเราหลายคนเคยใช้เป็นที่ประลองกับเจ้าถิ่นต่างคณะ รับรองได้ว่า ไม่ว่าจะสนามไหนที่กล่าวมา เมื่อพวกเราหวนนึกถึงความหลังที่ได้เตะฟุตบอลกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ย่อมมีภาพความประทับใจเข้ามาให้อมยิ้มได้อย่างแน่นอน

นอกจากความพยายามที่จะจัดการแข่งขัน 1 วัน ปีละครั้ง เรียกเป็น **INTANIA Football Day** ในการแข่งขันครั้งแรกแล้ว ชมรมฟุตบอลศิษย์เก่าวิศวะ จุฬาฯ ยังทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์จากศิษย์เก่าไปยังชมรมฟุตบอลของนิสิตปัจจุบันในแต่ละปีอยู่เสมอ โดยการสนับสนุนกิจกรรม **“ฟุตบอลขึ้นปี”** ที่จัดแข่งขันในรูปแบบฟุตบอล 11 คน ของนิสิตปี 1-4 รวมไปถึงทีมชายช่าง ที่มีส่งเข้าร่วมเล่นกับน้อง ๆ 1 ทีมบ้าง 2 ทีมบ้าง ตามความเหมาะสมและความพร้อมในแต่ละปี สนามที่ใช้ก็หมุนเวียนไปเป็นสนามจ๊อบบ้าง สนามกรมการสารวัตรทหารที่ซอยโยธีบ้าง

อีกทั้งรวมตัวกันสานต่อการเตะฟุตบอลเป็นประจำทุกสัปดาห์มาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ให้คงอยู่กับชมรมฯ ต่อไป โดยใช้ชื่อทีม **INTANIA Old Boys** แรก ๆ ใช้สนามในซอยโยธี เตะกันทุกเย็น วันอาทิตย์ ต่อมาได้หมุนเวียนไปใช้สนามเอกชนหลากหลายสนามที่เปิดให้เข้าเล่น ตามแต่ความสะดวกในการนัดหมายคู่เตะกระชับมิตร หรือสภาพดินฟ้าอากาศ ต่อเนื่องกับการส่งทีมอาวุโสของชมรมฯ

เข้าแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 40+ Chula League ตั้งแต่ปี 2553 เป็นประจำทุก ๆ ปี จนกระทั่งถึงงดการแข่งขันไปในปี 2557 ทีม INTANIA Old Boys จึงติดต่อใช้สนามจ๊อบเป็นสนามที่ออกกำลังกายเป็นประจำทุก ๆ วันอังคาร จนถึงปัจจุบัน

การแข่งขันฟุตบอล INTANIA Cup ครั้งแรกได้บังเกิดขึ้นปลายปี 2553 ในรูปแบบของฟุตบอล 6 คน แข่งขันวันเดียวจบ โดยใช้สนามฟุตบอลในร่ม ปีนั้นมีการแข่งขันเพียง 2 รุ่น คือ รุ่นทั่วไป และรุ่นอาวุโส อายุ 40+ ขึ้นไป โดยที่รุ่น 90 กว่าแชมป์ในรุ่นทั่วไปเป็นประเดิม และรุ่น 85 ได้รองชนะเลิศ

ส่วนรุ่นอาวุโสเป็นทีม INTANIA Old Boys ของชมรมฯ ที่รวมนักฟุตบอลทั้ง 66-68-70-71 เป็นฝ่ายคว้าแชมป์ โดยมีทีมรวมรุ่น 69-70 ได้ตำแหน่งรองแชมป์ ในปีแรกมีภาพประทับใจอย่างมากที่พี่ ๆ อาวุโสส่งทีมมาร่วมเตะนัดพิเศษกับน้อง ๆ ที่ผมจำได้แม่นยาคือ **พี่ชาญชัย** อดีตผู้อำนวยการสำนักกระบายน้ำ กทม. รุ่น 52 ที่ยังคงลือลาอดีตนักเตะทีมวิศวะ ให้รุ่นน้อง ๆ ได้ชมกัน

ปลายปี 2554 เกิดมหาอุทกภัยขึ้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งผมเองในฐานะประธานชมรมฯ ยังติดภารกิจรับหน้าที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไปป้องกันแชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จึงมีความจำเป็นต้องงดการแข่งขันในปีนั้นไป

INTANIA Cup กลับมาแข่งขันอีกเป็นครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5 ในปี 2555-2558 ตามลำดับ โดยได้รับการตอบรับจากพี่ ๆ น้อง ๆ วิศวะ จุฬาฯ อย่างคึกคักขึ้นทุกปี เห็นได้จากจำนวนทีมที่ส่งแข่งขันเพิ่มขึ้น และจำนวนคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ส่วนการแข่งขันฟุตบอล INTANIA Cup ครั้งที่ 6 ได้จบลงอย่างสนุกสนาน ประทับใจ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 นี้เองท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองของพี่ ๆ น้อง ๆ ต่างรุ่น และเพื่อนร่วมรุ่น เหมือนทุก ๆ ครั้งที่จัดแข่งขันกันมา

ปีนี้ เราได้ใช้สนาม Soccer Pro อ่อนนุช 17 เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 10 ทีม ไล่เรียงกันตามลำดับอาวุโสที่พวกเราคุ้นเคย เรียกกันพอเข้าใจง่าย ๆ ว่า...

รุ่น Junior เริ่มตั้งแต่รุ่นที่เพิ่งจบ คือรุ่น 96 ไปจนถึง 87 **รุ่น Senior** เริ่มตั้งแต่รุ่น 86 ขึ้นไปจนถึง 77 รวม 10 ทีม และ **รุ่น Old Boys** หรืออาวุโส เริ่มตั้งแต่รุ่น 76 ไปจนถึงทีมรวม 63-67 ซึ่งรวมดาวนักฟุตบอลอาวุโสสูงสุดไว้ในทีม รวมมี 10 ทีม เช่นกัน

วันนั้นเป็นวันที่ผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษ เป็นวันเสาร์ที่ตื่นเช้าที่สุดในปี 2559 ก็ว่าได้ รีบไปสนามเพื่อช่วยพี่ ๆ น้อง ๆ ที่เป็นคณะกรรมการจัดงาน เตรียมการ ดูแลความเรียบร้อย หลาก ๆ คน ที่รับหน้าที่ทั้งที่กระตือรือร้น ทั้งตื่นเต้น กังวลว่างานจะออกมาไม่ดี



ไม่สนุกอย่างที่ทุก ๆ คนคาดหวังหรอกครับ ผมได้แต่บอกว่า ไม่ต้องกังวลหรอก ที่ทีมงานมีทั้งประสบการณ์ มีทั้งความตั้งใจ งานอาจขาดตกบกพร่องไปบ้าง ก็คิดซะว่าเป็นเสน่ห์ เป็นสีสัน ให้จำไปปรับปรุง อีกอย่าง คนที่มาร่วมงานก็ไม่ใช่อื่นไกล พี่ ๆ น้อง ๆ เราทั้งนั้น น่าจะให้อภัยกันได้

น่าชื่นใจเหลือเกินครับ ที่วันนั้นผมได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสทานมื้อเช้ากับเพื่อนร่วมรุ่นและรุ่นน้อง ๆ ที่เคยเห็นกันมา ตั้งแต่สมัยเรียน จนกระทั่งเริ่มทำการแข่งขัน

ได้เห็นน้ำใจของพี่ ๆ น้อง ๆ ที่หลาย ๆ คนมีหน้าที่การงานใหญ่โต ในสายงานของตน แต่ในงานฟุตบอล INTANIA Cup แล้ว เราได้เห็นพี่ ๆ น้อง ๆ มาเยือนขนานน้ำดื่ม มาเยือนแจกข้าวกล่อง มาเป็นตากล้องถ่ายภาพงดงาม ให้ได้เก็บไว้ระลึกถึง และที่สำคัญ...มาลงสนามเตะบอล มาตะโกนเชียร์เพื่อน ๆ ตะโกนแซวพี่ ๆ น้อง ๆ อย่างเป็นกันเอง เหมือนพวกเราแย่งเตะฟุตบอลกันอยู่ในขณะของพวกเขาเอง

แม้ปีนี้จะเป็ปีแสนเศร้าครั้งใหญ่หลวง ที่พวกเราสูญเสียในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปในเดือนตุลาคม พวกเรายังคงน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านก่อนเริ่มกิจกรรม และน้อมนำความรักสามัคคี กลมเกลียวในหมู่คณะที่พระองค์ทรงปลูกฝังมาสานต่อ งานฟุตบอล INTANIA Cup ในเดือนพฤศจิกายนยังพอมาช่วยปลดปล่อยโลมความเศร้าโศกของพวกเราลงไปได้บ้าง บรรยากาศของงานตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 20 นาฬิกา (หรืออาจจะ 23 นาฬิกาของพี่น้องบางท่าน) เต็มไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน บนพื้นฐานของความรักใคร่กลมเกลียว ฉันทิ ๆ น้อง ๆ ตลอดวัน ทำให้ผลการแข่งขันเป็นเรื่องรอง ผมจะไม่กล่าวถึง ท่านสามารถติดตามได้จากตารางทำเนียบแชมป์ ฟังด้วยผลของปีนี้ เพราะอันที่จริงเรื่องราวในสนามมีทั้งแชมป์รุ่นที่มีส่วนร่วมสูงสุด มากันเกือบ 40 คน

บางรุ่นเป็นแชมป์ที่สร้างสีสันของงานสูงสุด ผมอยากฝากถึงคนที่พลาดไม่ได้มาร่วมงานในปี 2559 ท่านยังมีโอกาสในปี 2560 และปีต่อ ๆ ไปครับ เวลามีกิจกรรมดี ๆ ที่ต้องการเห็น SOTUS มาพร้อม ๆ กันหมด ทำให้ผมนึกถึงเนื้อเพลงท่อนแรกที่เราเร่ร้องกันอยู่เสมอ **“วิศวกรรม..สร้างทำสิ่งใด**

พร้อมใจกัน” พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ได้เคยมาร่วมงาน INTANIA Cup คงได้เห็นเหมือนที่ผมเห็น และหวังว่า กิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ จะได้สานต่อไปยัง INTANIA ทุกรุ่นที่ทยอยจบการศึกษา และจะเป็นกิจกรรมที่ทั้งคนฟุตบอล หรือนิสิตทั่วไปของ วิชาฯ จุฬาฯ ฝึกรออยู่ทุก ๆ ปีครับ 🍀

รายชื่อคณะกรรมการจัดงาน

1. อรรถสิทธิ์ ปวีตรานนท์ – แป๊ะ 68 ประธานชมรม
2. ถนอมเกียรติ สัมมาวุฒิชัย – เชียง 67
3. เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ - เกี้ยว 67
4. สุทธิพันธ์ วรรณวินเวศน์ - เซฟ 70
5. อากาศ บุญคงชื่น – บ้อง 70
6. วรวัฒน์ ศิลป์วิไลรัตน์ – ต้อย 71
7. นฤเทพ หนูกล้า – จิวต 75
8. รชตะ ทองวิฑูโกมลย์ – เต๋อ 87
9. อัฐกร อิงควราภรณ์กุล – อิง 88
10. กฤษณ์ พฤกษ์บรรพพงศ์ – โอ๊ต 88
11. พัฒนพงศ์ พงศ์วิไล – เอก 88